



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) อย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) อย่างมีประสิทธิภาพ
ประจำปี ๒๕๕๙

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-

๑. เป็นนิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีอาชีพรับจ้าง
เกี่ยวกับงานนี้ และมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ
หรือซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางสำนักงาน กสทช. หรือของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
ตามระเบียบของสำนักงาน กสทช. หรือของทางราชการ

๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการยื่นข้อเสนอ ครั้งนี้

๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๗. ผู้เสนอราคามีผลงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์
ให้แก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วยงาน และให้แนบสำเนาสัญญาหรือสำเนา
หนังสือรับรองผลงานตามสัญญานั้น มาพร้อมกับเอกสารในวันยื่นสอบราคา

๘. คุณสมบัติอื่นตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา

ราคากลางที่ใช้สอบราคาจ้างเหมาบริการการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการติดตามประเมินผลการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (USO) อย่างมีประสิทธิภาพ
ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๑,๐๙๗,๘๒๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงไว้ด้วยแล้ว

/ผู้สนใจ



ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๒๔, ๓๓๕๗ ในวันและเวลาทำงาน ทั้งนี้ ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นผู้มีอำนาจทำนิติกรรม ในนามนิติบุคคลนั้นเท่านั้น หากไม่สามารถติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบมามอบไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานพัสดุและบริหารทรัพย์สิน อาคารที่จอดรถ ชั้นที่ ๒ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘ (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายก่องกิจ ด้านชัยวิจิตร)

รองเลขาธิการ กสทช.

ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการ กสทช.

